

อาเซียนร่วมมือ ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน



สภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งผลกระทบต่อทั้งมิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญยิ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งไม่เจาะจงเฉพาะนโยบายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่รวมถึงนโยบายทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

อาเซียนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และพิจารณาร่วมกันว่าอาเซียนจำเป็นต้องมีระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เอื้อให้เศรษฐกิจได้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๖๔ อาเซียนจึงได้นำเสนอแนวทางประยุกต์ใช้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านรายงาน Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community ซึ่งเป็นสาระสำคัญจากการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐ ในวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๔

ในรายงานดังกล่าวระบุว่า อาเซียนจะผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประการแรก อาเซียนจะกำหนดให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมีมาตรฐานเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิก ดำเนินข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และสำรวจกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

ประการที่สอง อาเซียนจะอำนวยความสะดวกสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น สินค้ามือสองและเทคโนโลยีที่ใช้ในเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มีการไหลเวียนระหว่างประเทศสมาชิกโดยง่าย โดยการลดกำแพงภาษีและยกเลิกมาตรการทางการค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods) ในเวทีเจรจาการค้าระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ประการที่สาม อาเซียนจะส่งเสริมนวัตกรรม เครื่องมือทางดิจิทัล และเทคโนโลยีสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ โดยการสร้างเวทีการหารือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และนักวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ การสร้างฐานข้อมูลหรือแพลตฟอร์มที่รวบรวมต้นแบบนวัตกรรมที่น่าสนใจ การส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก

ประการที่สี่ อาเซียนจะส่งเสริมเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนความยั่งยืน (Green Finance) และการปฏิบัติตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) โดยการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น สินเชื่อสีเขียว พันธบัตรสีเขียว และการกำหนดราคาคาร์บอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางการเงินและนโยบายภาษีในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนสีเขียว

ประการที่ห้า อาเซียนจะส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด การสำรวจนโยบายที่สร้างอุปสรรคต่อการดำเนินเศรษฐกิจหมุนเวียน การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ การกระตุ้นให้บริษัทเอกชนเปิดเผยข้อมูล การสร้างมลพิษจากการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่องานใหม่ในอุตสาหกรรมสีเขียว

การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นสัญญาณที่ตอกย้ำ ความสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กล่าวคือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีธรรมาภิบาลและมีการคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ว่า การค้าระหว่างประเทศในอนาคตจะพลิกโฉมใหม่โดยมีข้อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ